



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักอนามัย (ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก โทร. ๐ ๒๕๘๘ ๑๖๓๓ โทรสาร ๐ ๒๕๘๘ ๑๙๙๐)

ที่ กท ๐๗๑๓.๔๔/ ๙๔๕๖/ วันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งประกาศขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา

เรียน ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าสำนักงาน ก.ก. เลขานุการสภากรุงเทพมหานคร เลขานุการผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขต หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักปลัดกรุงเทพมหานคร และ ผู้อำนวยการสำนักงานการพาณิชย์ของกรุงเทพมหานคร

พร้อมหนังสือฉบับนี้ สำนักอนามัย โดยศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก ขอส่งประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก เรื่องขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา มาเพื่อโปรดทราบและปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

๕๕.

(นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ)  
รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย  
ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักอนามัย



ประกาศศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก  
เรื่อง ขอให้ถอนเงินค้ำประกันสัญญา

ด้วย ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร มีความประสงค์ให้ บริษัทเอเคที. ซีพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ซึ่งได้วางเงินค้ำประกันสัญญางานจ้างเหมาปรับปรุงหลังคาศูนย์บริการสาธารณสุข สาขาวัดใหม่เจริญราษฎร์ ไว้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เป็นจำนวนเงิน ๒,๕๗๓.- บาท (สองพันห้าร้อยเจ็ดสิบสามบาทถ้วน) มาติดต่อขอถอนเงินค้ำประกันสัญญาคืน เนื่องจากพ้นภาระผูกพันกับกรุงเทพมหานครแล้ว

ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก จึงขอให้บริษัท เอเคที. ซีพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด หรือผู้ได้รับมอบอำนาจยื่นหนังสือขอถอนเงินค้ำประกันดังกล่าว พร้อมแนบใบเสร็จรับเงิน กรุงเทพมหานคร (ฉบับจริง) หนังสือรับรองการจดทะเบียน มีอายุไม่เกิน ๖ เดือน นับจากวันขอยื่นถอนหลักประกัน สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีอำนาจ หนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนผู้รับมอบอำนาจ โดยยื่นติดต่อขอถอนเงินค้ำประกันสัญญาคืนได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก ในวันและเวลาราชการ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ประกาศให้ทราบ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัท เอเคที. ซีพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ยังมิได้ติดต่อขอถอนเงินค้ำประกันคืน ศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก จะนำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้กรุงเทพมหานครต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายบุญธรรม ทุมพงษ์)

ผู้อำนวยการเฉพาะด้าน(แพทย์) ระดับต้น

ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ๔๔ ลำผักชี หนองจอก